



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๒๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐

มรพส. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ เชิญชวนผู้มีสิทธิ ลงคะแนนเลือกฯ วันที่ ๑๙ กันยายนนี้

ตามที่ คณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เมื่อช่วงที่ผ่านมา นั้น บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ โดยเรียงตามลำดับการสมัคร ดังนี้

หมายเลข ๑	ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.บัญชา	สำรวรรัตน์
หมายเลข ๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ	ศุภวิฑิตพัฒนา
หมายเลข ๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา	ศรีสุพรรณ
หมายเลข ๔	อาจารย์ ดร.กมลภาพ	ยอดบ่อพลับ
หมายเลข ๕	รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร	ริมชลการ
หมายเลข ๖	อาจารย์ ดร.จิตศิริน	ลายลักษณ์
หมายเลข ๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท	วงษ์วัฒนพงษ์
หมายเลข ๘	อาจารย์ ดร.ชนิภาญจน์	จันทร์มาทอง
หมายเลข ๙	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี	ศรีธาวีรัตน์

ในการนี้ ได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือก ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ ณ มรพส. ยกเว้นผู้มาช่วยราชการ **ลงคะแนนเลือกในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.** ยังหน่วยลงคะแนนเลือกที่ตนเองสังกัด จำนวน ๖ หน่วย ดังนี้ หน่วยลงคะแนนเลือก คณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงคะแนนเลือกได้ไม่เกินจำนวน ๔ คน โดยทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องสี่เหลี่ยมหน้าหมายเลขผู้เข้ารับการเลือก หากเขียนเครื่องหมายอื่นใดหรือเลือกเกินจำนวนที่กำหนดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย กรณีผู้มีสิทธิเลือกมีภารกิจที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯ ทำให้ไม่สามารถมาลงคะแนนตามวันเวลาที่กำหนดได้ สามารถ**ลงคะแนนล่วงหน้าได้ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๒ อาคารที่ปวิชญ์** พร้อมยื่นหลักฐานการไปราชการที่ได้รับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการเลือกฯ จะนับคะแนนเลือกในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารที่ปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมเป็นสักขีพยานและสังเกตการณ์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตรวจสอบรายชื่อของตนเองได้ที่คณะ หรือหน่วยงานที่ท่านสังกัด หากมีข้อผิดพลาด หรือไม่มีรายชื่อ สามารถแจ้งได้ที่งานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารที่ปวิชญ์ ภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

**สำนักงานอธิการบดี มรพส. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรรายบุคคลฯ
เพิ่มพูนทักษะความรู้ เป็นแนวทางนำไปปรับใช้กับการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ**



เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของสำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมนิลบล โรงแรมวังจันทร์เรอริว โดยมี **ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดี** เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมอบรมฯ วิทยากรโดย **นางบุษยมาศ แสงเงิน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล** ทั้งนี้ เพื่อให้มีแผนพัฒนาบุคลากรสำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ทักษะใหม่ ๆ ที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานในปัจจุบันได้

ประเพณีเดิน-วิ่ง ใ้รับกาชะลอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 ก.ย. 60

05.30 U. SUJWA ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มรพส. ส่วนวังจันทร์

07.00 U. START วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร วัดใหญ่

09.30 U. FINISH มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

PIBULSONGRAM RAJABHAT UNIVERSITY

◆ **มรพส.** กำหนดจัดกิจกรรมประเพณี เดิน - วิ่ง “ใ้รับกาชะลอง” ในวันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ โดยเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาใหม่ รหัส’๖๐ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งนี้ มีเส้นทางเดิน - วิ่ง ตั้งแต่ **มรพส. ส่วนวังจันทร์ - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) - มรพส. ส่วนทะเลแก้ว** โดยกำหนดให้นักศึกษา รหัส’๖๐ พร้อมกันบริเวณถนนหน้าศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มรพส. ส่วนวังจันทร์ เพื่อร่วมพิธีเปิดเวลา ๐๖.๐๐ น. จากนั้นเคลื่อนขบวนไปตามเส้นทางจนถึงสวนรัชมิ่งคลาภิเษก มรพส. ส่วนทะเลแก้ว เพื่อร่วมพิธีไหว้เจ้าพ่อทะเลแก้ว, ประกาศผลการประกวด Spirit Power of PSRU 2017 ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษารหัส’๖๐ สวมชุด Freshmen’60, ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสวมชุดวอร์ม

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วรภรณ์ ชื่อประดิษฐ์กุล
บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ประสงค์ศักดิ์, จิรัชยา วลัยยะเมธิ, อนาวิน เรือนวงค์